

Đồng Tiến, ngày 9 tháng 9 năm 2024

BÁO CÁO

Tham luận về kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND theo luật định

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo!

Kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể Hội nghị!

Được sự phân công của Ban tổ chức Hội nghị, thay mặt Thường trực HĐND xã Đồng Tiến tôi xin báo cáo tham luận về “Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND theo luật định” như sau:

- HĐND xã trong những năm qua đã có nhiều đổi mới về tổ chức và hoạt động, nguyên tắc tập trung dân chủ được tôn trọng, dân chủ trong sinh hoạt được phát huy, tính hình thức trong hoạt động của HĐND giảm dần; chất lượng các kỳ họp HĐND từng bước được nâng lên. Nhận thức được kỳ họp là hoạt động quan trọng và chủ yếu nhất của HĐND cấp xã, đã đảm bảo được số lượng các kỳ họp đúng theo quy định của pháp luật; công tác tổ chức, điều hành kỳ họp từng bước được cải tiến nhằm phát huy dân chủ một cách tối đa. Việc xây dựng và ban hành Nghị quyết của HĐND có chất lượng, các nghị quyết đề ra đảm bảo đúng luật và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Chất lượng và hiệu quả của hoạt động giám sát từng bước được nâng lên. Việc gần dân và lắng nghe ý kiến của nhân dân được tăng cường, các đại biểu đã thường xuyên tiếp xúc cử tri để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của HĐND.

- Việc thực hiện quy định, thủ tục, thẩm quyền ban hành Nghị quyết của HĐND. Thực hiện chức năng quyết định những vấn đề quan trọng ở địa phương, hàng năm HĐND xã tổ chức 02 kỳ họp thường kỳ. Tại các kỳ họp HĐND xã đã ban hành các nghị quyết, quyết định về các biện pháp nhằm đảm bảo thi hành hiến pháp, pháp luật tại địa phương, quyết định các biện pháp xây dựng địa phương vững mạnh trên các mặt phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước; các biện pháp xây dựng, tu sửa đường giao thông nông thôn và cơ sở hạ tầng... Đảm bảo thực hiện tốt các điều kiện về giáo dục, y tế, đời sống văn hóa, thông tin, thể dục thể thao, quyết định các biện pháp bảo đảm về quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo, thực thi pháp luật và xây dựng chính quyền tại địa phương... Được HĐND xã thực hiện đúng quy định, thẩm quyền ban hành các Nghị quyết, có tính khả thi và hiệu quả.

- HĐND xã ban hành Nghị quyết tổ chức đôn đốc giám sát thường xuyên việc thực hiện Nghị quyết của HĐND đối với UBND và các Ban ngành đoàn thể. UBND và các ban ngành đoàn thể của xã bám sát vào các chỉ tiêu mà nghị quyết HĐND đã ban hành triển khai nghiêm túc đạt hiệu quả, hàng năm đều đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết HĐND đã đề ra.

Có được những kết quả trên là do có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng đối với HĐND; HĐND đã lựa chọn những vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội và thực tiễn đòi hỏi để xem xét và quyết định; HĐND biết dựa vào dân trong hoạt động, được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Kính thưa quý vị đại biểu. Thưa toàn thể Hội nghị!

Tuy nhiên, công tác nâng cao chất lượng tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND theo luật định còn có những hạn chế, khó khăn nhất định... Để đảm bảo nâng cao chất lượng tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND theo luật định; HĐND xã Đồng Tiến đã rút ra một số kinh nghiệm và giải pháp thực hiện như sau:

Thứ nhất: Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Đó cũng là yêu cầu thực tế bức thiết của cuộc sống, nhằm ngày càng hoàn thiện thiết chế dân chủ, bảo đảm cho nhân dân thực hiện được quyền lực của mình. Nâng cao công tác chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ họp, công tác thẩm tra của các ban của HĐND xã, công tác giám sát, tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND xã...

Thứ hai: Nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các ban của HĐND cấp xã nói chung và chất lượng kỳ họp nói riêng cần phải làm sâu sắc hơn nhận thức của hệ thống chính trị ở xã về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của HĐND và các cơ quan của HĐND cấp xã để qua đó, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với hoạt động của HĐND; đảm bảo sự chấp hành nghiêm túc của UBND đối với các quyết định, kiến nghị của HĐND; tăng cường niềm tin của nhân dân, cử tri khi gửi gắm kiến nghị, nguyện vọng của mình cho đại biểu HĐND xã và cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương

Thứ ba: Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa Thường trực HĐND với UBND, UBMTTQVN xã và các cơ quan liên quan khác. Thường trực HĐND các cấp chủ động xây dựng Quy chế phối hợp với UBND, UBMTTQVN cùng cấp để thực hiện, nhất là việc thông nhất thực hiện một số nội dung như: dự kiến nội dung, chương trình các kỳ họp, hoạt động tiếp xúc cử tri, chất vấn, giám sát, tổ chức kỳ họp, giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp...

Thứ tư: Đổi mới và nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm của từng đại biểu HĐND xã trong việc thu thập thông tin về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo nghị quyết của HĐND xã; gắn bó với nhân dân, sâu sát với tình hình đời sống của nhân dân ở địa bàn ứng cử, qua đó, tổng hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri. Nghiên cứu tài liệu, báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp ...để có ý kiến đóng góp vào các nội dung trình kỳ họp. Phải tuân thủ quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của

Quốc hội và Hội đồng nhân dân và các quy định pháp luật khác có liên quan, nhất là các quy định về phiên họp Thường trực HĐND xã hàng tháng, phiên họp thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp, quy định về giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND và các ban của HĐND; quy định về xây dựng, quyết định chương trình giám sát, kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ...

Trên đây là ý kiến tham luận của Thường trực HĐND xã Đông Tiến. Chúng tôi mong muốn được trao đổi, tiếp thu kinh nghiệm của quý vị đại biểu để thực hiện nhiệm vụ được tốt hơn.

Thay mặt Thường trực HĐND xã; xin kính chúc sức khỏe các quý vị đại biểu, chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!